

# สนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คว้าชัยใน มหกรรมกีฬาระดับโลก



การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือ แบรินด์ชูปไก่สกัด

สนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คว้าชัยในมหกรรมกีฬาระดับโลก

การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือ แบรินด์ชูปไก่สกัด สนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในมหกรรมกีฬา  
ระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมกับแคมเปญ “แบรินด์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” จึง  
จัดงานวิ่งการกุศลส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านขวดแบรินด์ชูปไก่สกัด นำทีมโดย โค้ชชิโก้-เกียรติศักดิ์  
เสนาเมือง 프리เซ็นเตอร์ของแบรินด์ชูปไก่สกัด ได้รับความสนใจจากประชาชนนับพันร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ทุก  
1 กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นแบรินด์ชูปไก่สกัด 1 ขวด แคมเปญนี้ร่วมส่งต่อแบรินด์ชูปไก่สกัดจำนวน 10,000 ขวด และ  
รายได้ทั้งหมดจากการจัดวิ่งการกุศล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อ  
นำไปใช้ในการสนับสนุนนักกีฬาไทยต่อไป โดยมีสมาคมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เป็นตัวแทนรับมอบไปแล้วบาง  
ส่วน

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดเผยว่า รู้สึก  
ยินดีที่แบรินด์ชูปไก่สกัดเห็นความสำคัญของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน  
ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักกีฬาคนพิการต้องการเป็นอย่างยิ่ง โดยนอกจากการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้ว การมีร่างกายที่แข็งแรง  
ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้นักกีฬาของไทยสามารถจะพัฒนาทักษะ และความสามารถในการเล่นกีฬาให้ดียิ่งๆ  
ขึ้นไป เพื่อแข่งขันกับนักกีฬาชาติต่างๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งหลังจากนี้จะมีทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่จะเดิน  
ทางไปร่วมแข่งขันในมหกรรมการกีฬาคนพิการระดับโลก จำนวน 46 คน ใน 10 ชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬาคนพิการของ  
เราก็เป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติ ผมจึงอยากจะขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมส่งใจไปเชียร์เหล่านักกีฬาคน  
พิการทีมชาติไทยด้วยครับ

โดยที่ผ่านมการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาที่ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถาบันกีฬาของประเทศไทยสู่ความเป็นสากล เราดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนา  
ศักยภาพในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อไปสู่สังคมกีฬาระดับโลก พร้อมสร้างความภาคภูมิใจ และความยิ่งใหญ่  
ให้กับประเทศไทยทางด้านกีฬา

ด้าน นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าแบรินด์ชูปไก่สกัดได้

ส่งเสริมให้คนไทยมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตมาโดยตลอดเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญ “แบรนต์...เชียร์นักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์” ซึ่งทางแบรนต์ซูปโก้สก็ด ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เติร์ยมความพร้อมให้ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลก ที่ผ่านมารัฐฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์แบรนต์ซูปโก้สก็ดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนำไปมอบให้นักกีฬาไทยทุกคนที่ไปร่วมแข่งขันได้ดื่ม ตั้งแต่ช่วงซ้อมจนถึงตลอดการแข่งขัน เพื่อให้ให้นักกีฬาได้ทุ่มเทและพร้อมแสดงศักยภาพเลือดนักสู้ของนักกีฬาไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเต็มที่

“และเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของโลก แบรนต์ซูปโก้สก็ดจึงจัดงานวิ่งการกุศล “แบรนต์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เพื่อส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านขวดแบรนต์ซูปโก้สก็ด นำทีมโดย โค้ชชิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง พี่เซ็นเตอร์ของแบรนต์ซูปโก้สก็ด ที่มาร่วมส่งต่อกำลังใจผ่านขวดแบรนต์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ 1,000 คน โดยทุกๆ 1 กิโลเมตรจะเปลี่ยนเป็นแบรนต์ซูปโก้สก็ด 1 ขวด จากการร่วมใจเชียร์ทัพนักกีฬา ในครั้งนั้นปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างมากมาย สามารถแปรเปลี่ยนเป็นแบรนต์ซูปโก้สก็ดจำนวน 10,000 ขวด รวมทั้งรายได้ทั้งหมดจากการสมัครจำนวน 200,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทางแบรนต์ซูปโก้สก็ดได้มอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนนักกีฬาไทยต่อไป”

ชิโก้ - เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนต์แอมบาสเดอร์ของแบรนต์ซูปโก้สก็ด เปิดเผยว่า ผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งใจเชียร์น้องๆ นักกีฬาคอนฟิดการทีมชาติไทยทุกคนให้คว้าชัยชนะกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ ผมเข้าใจเป็นอย่างดีว่าที่น้องๆ จะมีวันนี้ต้องผ่านความรู้สึกต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้า ความท้อแท้ ความอดทน เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนประเทศไทย และรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬา ผมขอชื่นชมในความพยายามที่จะพัฒนาทักษะและศักยภาพในการเล่นกีฬาของทุกคนเพราะยังเป็นนักกีฬาคอนฟิดการด้วยแล้ว ยิ่งต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นจากคนปกติหลายเท่า ซึ่งผมมั่นใจว่าจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้คว้าชัยชนะกลับมาให้คนไทยชื่นชมและภูมิใจได้อย่างแน่นอนครับ สู้ๆ นะครับ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณณีนิตย และคุณนิรมล โทร. 02-718-3800 ต่อ 131